

Vận dụng cơ chế đặc thù, mời gọi các nhà đầu tư có năng lực đầu tư vào các dự án công trình hạ tầng, công trình công cộng, du lịch, kinh tế, xã hội có quy mô lớn.

Tranh thủ sự giúp đỡ của Chính Phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương để tăng thêm nguồn lực cho đầu tư.

*b. Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng:*

Tiếp tục tranh thủ các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Tiếp tục triển khai các dự xây dựng hệ thống giao thông đối ngoại; Đối với giao thông đô thị cần phải đầu tư tương đối đồng bộ và chú trọng đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa ở các địa bàn cấp xã; Đồng thời giải quyết nhanh nhu cầu thoát nước đô thị, xử lý rác thải, chú trọng phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Phát triển mạnh quỹ đất sạch đáp ứng nhu cầu về nhà ở, dịch vụ để tăng thêm nguồn vốn đầu tư; Nâng cấp các khu nhà ở hiện có, chỉnh trang, cải tạo lại theo đồ án quy hoạch chi tiết. Phát triển mở rộng các khu dân cư phía Bắc và phía Tây thị xã. Đầu tư phát triển khu dân cư mới ngoại thị. Phát triển khu nhà ở xã hội và khu nhà ở công vụ.

Chú ý đến việc phát triển hạ tầng xã hội để đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa và tinh thần, tăng mức hưởng thụ của nhân dân.

*c. Chương trình phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch:*

Trên cơ sở phát huy lợi thế của đường cao tốc Hà Nội-Lao Cai, đường Hồ Chí Minh, tập trung phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ lợi thế trên địa bàn thị xã; Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Phú Hà.

Xây dựng tuyến du lịch sinh thái hồ Trầm Sát.

*d. Nâng cao chức năng đô thị.*

Xây dựng thị xã Phú Thọ trở thành đô thị điển hình của vùng Tây và Tây Bắc của tỉnh. Là trung tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, khoa học, công nghệ, du lịch và giáo dục của tỉnh và vùng.

Hoàn thiện các thiết chế văn hóa, xã hội. Có chính sách thu hút nhân dân từ các vùng miền khác về định cư, làm ăn sinh sống tại thị xã; Đẩy mạnh đào tạo, dạy nghề, nhất là đào tạo nghề mới cho người lao động để dần từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động ở trong nông nghiệp, tăng quy mô dân số đô thị. Giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

*e. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về đô thị:*

Tiếp tục triển khai các quy hoạch được phê duyệt, quản lý chặt chẽ quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã cho phù hợp với tình hình mới; Đẩy nhanh quy hoạch chi tiết các phường, xã trong đó ưu tiên lập quy

hoạch cho những xã sẽ phát triển thành phường; Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng của thị xã.

Thực hiện tốt chính sách thu hút cán bộ. Thường xuyên đào tạo, đào tạo lại, nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao trình độ quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý điều hành của chính quyền đô thị. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

**Điều 2:** Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất hồ sơ, thủ tục trình Bộ Xây dựng xem xét quyết định công nhận thị xã Phú Thọ đạt đô thị loại III.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ mười chín thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2010./.

**CHỦ TỊCH**

**Ngô Đức Vượng (Đã ký)**